

# ด่วนมาก

ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๓๙



สำนักทะเบียนกลาง

ถนนลำลูกกา ปท ๑๒๑๕๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การสำรวจจัดทำทะเบียนตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล (กลุ่มเด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔)

เรียน นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง ๑. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เรื่องการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล

๒. หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๓๓ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓

ตามที่สำนักทะเบียนกลางได้แจ้งเรื่องมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ที่เห็นชอบการขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลต่อไปอีก ๒ ปีตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ และขอให้แจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นดำเนินการสำรวจเด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรและไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ยกเว้นนักเรียน นักศึกษาต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยชอบด้วยกฎหมาย (มีหนังสือเดินทาง) และเด็กต่างด้าวที่มีครอบครัวอยู่นอกประเทศแต่เดินทางเข้ามาเรียนในประเทศไทยในลักษณะเข้ามาเฝ้ากลับหรือสามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางได้ รายละเอียดตามหนังสือสำนักทะเบียนกลางที่อ้างถึง นั้น

เนื่องจากกรอบระยะเวลาการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ที่เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก ๒ ปีนั้นจะสิ้นสุดในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ดังนั้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิตามแนวทางของยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวอย่างครบถ้วนภายในกรอบระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีฯ จึงขอให้สำนักทะเบียนจังหวัดและสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งให้ประสานการปฏิบัติงานกับโรงเรียนและสถานศึกษาทุกประเภทที่จัดตั้งตามกฎหมาย ทุกแห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักทะเบียนเพื่อขอความร่วมมือดำเนินการ ดังนี้

๑. สำรวจเด็กและบุคคลที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในโรงเรียนหรือสถานศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรและไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักทั้งบุคคลที่ตกหล่นจากการสำรวจครั้งที่ผ่านมาและบุคคลที่เข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน โดยกลุ่มเป้าหมายของการสำรวจ แนวทางและวิธีการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัว ให้ดำเนินการตามที่กำหนดในหนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๓๓ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยโรงเรียนและสถานศึกษาจะต้องส่งแบบสำรวจ (แบบ ๘๙) ที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๒. ให้สำรวจเด็ก...

๒. ให้สำรวจเด็กนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติตามแบบ ท.ร.๓๘ ก มีเลขประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลประเภท ๐ ที่มีอายุตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ได้จัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน แล้วแนะนำเด็กหรือพาเด็กดังกล่าวมาติดต่อสำนักทะเบียนเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวให้ครบถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์)

อธิบดีกรมการปกครอง

ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง

สำนักบริหารการทะเบียน  
ส่วนการทะเบียนราษฎร  
โทร ๐ ๒๗๙๑ ๗๓๒๕-๖  
โทรสาร ๐ ๒๙๐๖ ๙๒๓๕